



ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

ในปี ๒๕๕๘ หลายประเทศในแอฟริกาพบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในน้ำมันสำเร็จรูป ต่อมาในปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมา พบมีการระบาดเข้ามาในประเทศไทย เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อภาคการผลิตและอุตสาหกรรมน้ำมันสำเร็จรูปของประเทศในภาพรวม เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียาและสารเคมีที่ป้องกันหรือรักษาโรคได้ ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันหรือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังท้องถิ่นอื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตน้ำมันสำเร็จรูปของเกษตรกร ปริมาณผลผลิต และอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสูงขึ้น

ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในน้ำมันสำเร็จรูป จังหวัดราชบุรี จึงขอแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑) ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์น้ำมันสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดราชบุรี (จกร.) เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์น้ำมันสำเร็จรูป ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายต้นพันธุ์ หรือท่อนพันธุ์น้ำมันสำเร็จรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เข้ามาในท้องที่จังหวัดราชบุรี เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาต

๒) ให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ที่ประสงค์จะรับจ้างขนส่งต้นพันธุ์ หรือท่อนพันธุ์น้ำมันสำเร็จรูป หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เข้ามาในท้องที่จังหวัดราชบุรี ต้องมีหนังสืออนุญาตติดไปกับยานพาหนะทุกครั้งที่มีการขนย้าย เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

อนึ่ง หากผู้ใดขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์น้ำมันสำเร็จรูป อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เข้ามาในท้องที่จังหวัดราชบุรี โดยไม่มีหนังสืออนุญาต หรือหากมีการตรวจพบในภายหลังว่ามีการขนย้ายโดยไม่มีหนังสืออนุญาตถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายมีความผิดตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีโทษจำคุก ไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากพบเห็นว่ามีการกระทำความผิดดังกล่าว ขอให้แจ้งเบาะแส ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี โทร. ๐๓๒ - ๓๑๕๐๕๖, ๐๓๒ - ๓๑๕๔๕๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี